

เปิดดีลลับ 'รัสเซีย-ซาอุดี' เพิ่มผลผลิตน้ำมัน

กรุงเทพธุรกิจ ● ราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์เข้าวานนี้ (4 ต.ค.) ร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น และแหล่งข่าววงใน 4 รายเผยว่า รัสเซียและซาอุดีอาระเบียทำข้อตกลงส่วนตัวกันเมื่อเดือน ก.ย. เห็นชอบเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อลดราคาที่อยู่ในช่วงขาขึ้นให้ลดต่ำลง แล้วจึงแจ้งสหรัฐก่อนประชุมกับผู้ผลิตรายอื่นที่กรุงแอลเจียร์ของแอลจีเรีย

ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวโทษกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) เสมอมา เรื่องน้ำมันแพง และเรียกร้องให้กลุ่มเพิ่มการผลิตจะได้จุดราคาลงมาก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 6 พ.ย. นี้ ซึ่งรัสเซียและซาอุดีอาระเบียได้ทำข้อตกลงกันก่อนปรึกษาสมาชิกโอเปก รายอื่นๆ

แหล่งข่าวเผยว่า คาลิด อัล-ฟาอิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันซาอุดีอาระเบียกับบอเล็กซานเดอร์ โนวัค คูเจอร์จากรัสเซีย เคยเจรจากันหลายครั้งช่วงที่ราคาน้ำมันเบนซินสุกระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ขณะนี้อยู่ที่กว่า 85 ดอลลาร์) ทั้งสองเห็นชอบเพิ่มการผลิตตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค.

"รัสเซียและซาอุดีอาระเบียเห็นชอบเพิ่มการผลิตเพื่อให้ตลาดสงบ แต่ดูแล้วไม่น่าจะทำตามคำสั่งของทรัมป์ที่ขอให้ผลิตมากขึ้น" แหล่งข่าวรายหนึ่งเผย

"รัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียแจ้งกับริค เพอร์รี่ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐว่าฝ่ายตนจะเพิ่มการผลิตถ้าลูกค้าร้องขอให้ผลิตน้ำมันมากขึ้น" แหล่งข่าวอีกรายเสริม

เดิมทีทั้ง 2 ประเทศหวังว่าจะประกาศให้โอเปกที่นำโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซียที่ไม่ได้เป็นสมาชิกโอเปกเพิ่มผลผลิตรวม 500,000 บาร์เรลต่อวัน ในการประชุมรัฐมนตรีน้ำมันที่กรุงแอลเจียร์ช่วงสิ้นเดือน ก.ย. แต่ถูกสมาชิกโอเปกบางประเทศคัดค้าน รวมถึงอิหร่านที่ต้องถูกสหรัฐคว่ำบาตร 2 เจ้าฟ่อน้ำมันจึงตัดสินใจระงับการประกาศอย่างเป็นทางการไว้ก่อน จนกว่าโอเปกจะประชุมเต็มคณะในเดือน ธ.ค.



ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย (ที่ 2 จากซ้าย) และนายอเล็กซานเดอร์ โนวัค รัฐมนตรีพลังงาน (ขวา) พบกับนายโมฮัมหมัด บาร์กินโด เลขาธิการโอเปก ที่กรุงมอสโก เมื่อวันที่ 3 ต.ค.

“ซาอุดีอาระเบียพยายามทำเรื่องยากให้ถูกลง ทั้งบรรเทาความกังวลลูกค้า เรื่องน้ำมันแพง พร้อมกับต้องการคงราคาน้ำมันไว้ไม่ให้ร่วง และส่งสัญญาณราคาแบบผิวดำ ไปให้กับอุตสาหกรรมน้ำมัน ที่อยากลงทุนต่อเพื่อไม่ให้ซัพพลายขาดแคลน” ยัสเซอร์ เอลกุนดี นักยุทธศาสตร์ตลาดน้ำมันจากบริษัทที่ปรึกษา “เอนเนอร์จี” ให้ความเห็น

ตั้งแต่การประชุมที่กรุงแอลเจียร์ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า **รัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีแผนเพิ่มเพดานการผลิตราว 200,000-300,000 บาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่เดือน ก.ย. เพื่ออุดช่องว่างน้ำมันอิหร่าน** ถูกคว่ำบาตร ส่วนรัสเซียเพิ่มการผลิต **150,000 บาร์เรลต่อวัน**

เมื่อวันพุธ (3 ต.ค.) อิหร่านกล่าวหาซาอุดีอาระเบียและรัสเซียว่า ฝ่าฝืนข้อตกลงลดการผลิตของโอเปค และว่าสองประเทศนี้ไม่มีทางผลิตน้ำมันได้พอมาชดเชยน้ำมันอิหร่านที่หายไปได้

แหล่งข่าวจากบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซีย คาดว่าผลผลิตของรัสเซีย

“ รัสเซียและซาอุดีอาระเบียเห็นชอบเพิ่มการผลิต เพื่อให้ตลาดสงบ ”

น่าจะอยู่ที่ราว 11.4-11.6 ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปี และอาจเพิ่มเป็น 11.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2562

ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานรัสเซียระบุว่า เดือน ก.ย. รัสเซียผลิตน้ำมัน 11.36 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 11.21 ล้านบาร์เรลในเดือน ส.ค.

เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ประกาศว่า จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 200,000-300,000 บาร์เรลต่อวัน เพื่อจัดการกับปัญหาน้ำมันขาดแคลน ขณะที่ฟาส์ท์กล่าวว่า ซาอุดีอาระเบียจะผลิตเพิ่มขึ้นอีกในเดือน พ.ย. จาก 10.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน

รัฐมนตรีน้ำมันสหรัฐรู้แผนการของซาอุดีอาระเบียและรัสเซียตั้งแต่ก่อนการประชุมที่กรุงแอลเจียร์ เขาพบกับฟาส์ท์ 3 ครั้ง และโนวัค 1 ครั้งในเดือน ก.ย. แต่ไม่เคยเจอพร้อมๆ กันทั้ง 3 คน

ซาลีน ไสน์ โฆษกประจำตัวเพอร์รี ไม่ได้ให้รายละเอียดการเจรจา กล่าวเพียงว่า รัฐมนตรีเดินทางติดต่อกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อื่นๆ ต่อไป และยังมีมั่นใจว่าพวกเขาสามารถเพิ่มการผลิตได้หากจำเป็น การประชุมหลายครั้งหลังเพอร์รีกดดันคู่เจรจาว่า การเพิ่มซัพพลายสำคัญมากกับเศรษฐกิจโลก

สัปดาห์นี้ราคาน้ำมันขยับขึ้นมาอยู่ที่ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อลูกค้าน้ำมันดิบอิหร่านชะลอการซื้อลงตามเงื่อนไขคว่ำบาตรของสหรัฐ

แหล่งข่าวเผยว่า **รัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะช่วยเติมเต็มน้ำมันที่ขาดหายไป** เพราะลูกค้าต้องการซัพพลายอื่นมาแทนที่ ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ผลิตเต็มกำลังความสามารถ และมีน้ำมันดิบในคลังอีกมหาศาล

ในเวลาเดียวกันราชอาณาจักรแห่งนี้ก็ต้องการรักษาเอกภาพในกลุ่มโอเปคพลัส ที่เห็นชอบควบคุมเพดานการผลิต ก็เพราะกลุ่มอาจจะเปลี่ยนแนวทางและต้องอาศัยความร่วมมือจากโอเปคพลัสอีกก็ได้ หากต้องลดการผลิตในอนาคต

“การส่งออกน้ำมันดิบอิหร่านลดลงมาก และผู้เกี่ยวข้องในตลาดก็กังวลว่าจะขาดแคลนน้ำมันในไตรมาสนี้ เพื่อชดเชยน้ำมันที่หายไป ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย และประเทศอ่าวเปอร์เซียอื่นๆ จึงต้องผลิตเพิ่ม แต่ก็จำกัดขีดความสามารถส่วนเกินของโลกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี” **จิอวานนี สเตาโน** โฉนักวิเคราะห์จากธนาคารยูบีเอสของสวิทเซอร์แลนด์ให้ความเห็น